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PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL 
 
Cofnodion cyfarfod o bell a gynhaliwyd ar 18 Rhagfyr, 2024. 
 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma. 
 
 
Yn Bresennol: Y Cynghorydd J. Protheroe (Cadeirydd); Cynghorydd E. Goodjohn 
(Is-Gadeirydd); Cynghorwyr G.D.D. Carroll, P. Drake, R. Fisher, C.P. Franks, 
S.M. Hanks, Dr. I.J. Johnson, B. Loveluck-Edwards a N.J. Wood. 
 
 

CYHOEDDIAD –  
 
Cyn cychwyn busnes y Pwyllgor, darllenodd y Cadeirydd y datganiad a ganlyn: “A 
gaf i atgoffa pawb sy'n bresennol y bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw yn ogystal 
â'i recordio trwy'r rhyngrwyd ac mae'r recordiad hwn wedi'i archifo i'w weld yn y 
dyfodol". 
 
 
 YMDDIHEURIAD AM ABSENOLDEB – 
 
Derbyniwyd hwn gan y Cynghorydd H.C. Hamilton. 
 
 
 COFNODION – 
 
ARGYMHELLWYD – Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 
20 Tachwedd, 2024 fel cofnod cywir, yn amodol ar nodi bod y Cynghorydd Franks, o 
dan y Datganiadau o Ddiddordeb, wedi hysbysu ei fod yn aelod o Gyfeillion Parc 
Seel ac nid yn Ymddiriedolwr. 
 
 
 DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant. 
 
 
 ADRODDIAD ABSENOLDEB SALWCH CH2 2024/2025 (CYF) –  
 
Dywedodd y Pennaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol wrth y Pwyllgor fod 
yr adroddiad yn manylu ar y ffigurau absenoldeb salwch ar gyfer y cyfnod rhwng 1 
Ebrill a 30 Medi 2024.  Roedd y ffigyrau absenoldeb wedi cynyddu ychydig yn 
seiliedig ar yr un cyfnod â'r flwyddyn flaenorol ond roeddent wedi gwella ar y ffigurau 
ar gyfer 2022/2023.  
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Scrutiny-CPR/2024/24-12-18.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=qi1fk8YWMzM&list=PLzt4i14pgqIGENigUgo7dilMEkFdzLONT&index=1
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Tynnodd y Pennaeth Gwasanaeth sylw'r Aelodau at nifer o fentrau fel y nodwyd ym 
mharagraff 2.1 yr adroddiad a gyflwynwyd gan y Cyngor i reoli'r prif yrwyr wrth fynd 
i'r afael â phresenoliaeth.  Roedd y Cyngor o'r farn ei bod yn bwysig iawn bod staff 
yn cael y cymorth yr oeddent ei angen a'i fod yn gweithio gyda chydweithwyr yn yr 
adrannau Iechyd a Diogelwch, Iechyd Galwedigaethol a Dysgu a Datblygu 
Sefydliadol i gefnogi staff.  Roedd cymorth hefyd yn cael ei roi i staff yn ôl yr angen 
trwy’r gwasanaeth Westfield Health, gyda llinell gyngor 24 awr ar gael i staff.  Yn 
flaenorol, roedd Care First wedi darparu'r gwasanaeth hwn, ond oherwydd nifer o 
broblemau roedd y Cyngor wedi negodi contract newydd gyda Westfield Health. 
 
Wrth sôn am yr adroddiad, dywedodd y Cadeirydd ei bod yn dda nodi bod y categori 
"Arall" yn mynd i gael ei dynnu o'r rhestr bresennol o gategorïau gan ei bod yn teimlo 
ei fod yn derm anghyson a oedd yn cael ei ddefnyddio.   
 
O ran materion yn ymwneud ag iechyd meddwl, gofynnodd y Cynghorydd Carroll a 
oedd y cyfeiriad yn cyfeirio at bob mater iechyd meddwl. Dywedodd y Pennaeth 
Gwasanaeth nad hwn oedd yr unig ddisgrifydd, roedd salwch iechyd meddwl 
niwrolegol hefyd, ond dywedodd ymhellach fod yr Adran yn ystyried ehangu'r 
categori gan fod yn ymwybodol mai dim ond fel straen y gallai nifer o weithwyr dicio'r 
categori nad oedd felly'n cyfleu cywirdeb y wybodaeth. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd Dr. Johnson a oedd y disgrifyddion a oedd yn cael eu 
defnyddio yn ddisgrifyddion y GIG ac a ellid gwneud meincnodi gydag Awdurdodau 
Lleol eraill.  Dywedodd hefyd, er bod cryn dipyn o wybodaeth ystadegol wedi'i 
chynnwys yn yr adroddiad, ei fod am sicrhau bod hyn yn cael ei asesu i sicrhau bod 
pobl yn y gwaith ac yn iach.  Gofynnodd y Cynghorydd Dr. Johnson hefyd pam roedd 
llai o absenoldebau ym mis Awst ac ymatebwyd bod hyn oherwydd ysgolion, a chan 
nad oeddent ar agor ar yr adeg hon roedd yn effeithio'n fras ar yr ystadegau.  
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth y byddai'n edrych ar absenoldeb hirdymor a 
byrdymor wrth symud ymlaen, yn enwedig o ran ysgolion, ac amseroldeb adrodd am 
absenoldeb hirdymor.  Gofynnodd y Cynghorydd Dr. Johnson ymhellach a fyddai'n 
werth gofyn i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) gefnogi'r Cyngor i 
gyflwyno gwybodaeth a chyngor ynghylch cysondeb o ran y dull o gasglu data ar 
draws 22 Awdurdod Lleol Cymru i sicrhau bod pawb yn dadansoddi yn yr un ffordd.  
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth y byddai'n hapus i gyfeirio'r awgrym at CLlLC i'w 
ystyried. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Loveluck-Edwards wrth roi sylwadau ar yr ystadegau ei fod 
yn ymwneud yn ei barn hi â chanolbwyntio ar yr hyn a oedd yn achosi straen yn y 
gweithle a sut y gallai'r Cyngor gynorthwyo staff.  O ran salwch cyhyrysgerbydol, 
roedd canran uchel o absenoldebau cysylltiedig a gofynnodd a oedd y proffil oedran 
wedi cael ei ystyried a sut y cawsant eu hatgyfeirio i Iechyd Galwedigaethol.  Mewn 
ymateb dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod lefelau straen yn cael eu hatgyfeirio 
i’r Tîm Iechyd Galwedigaethol a bod y Tîm Iechyd a Diogelwch a Lles yn datblygu 
cynlluniau gweithredu ac asesiadau risg straen.  Yn dilyn ymholiad ynghylch 
atgyfeiriadau i ffisio, nodwyd bod y Tîm Iechyd Galwedigaethol yn gweithio gyda 
meddygon teulu a wnaeth yr atgyfeiriadau mewn gwirionedd.   
 
Awgrymodd y Cynghorydd Wood wrth gyfeirio at y niferoedd a oedd yn weddol 
anghyson ac a oedd wedi bod yn cynyddu ac yn gostwng drwy gydol y flwyddyn fod 
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Gweithgor Gorchwyl yn cael ei sefydlu i ymchwilio i'r mater ymhellach ac i nodi 
atebion er mwyn sicrhau effaith fanwl.  Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth mewn 
ymateb fod Grŵp Gorchwyl wedi cael ei sefydlu ac er bod pawb yn ymwybodol ei 
bod yn broblem ddyrys iawn, roedd effaith yn sicr yn cael ei gwneud.   
 
I gloi, dywedodd y Cynghorydd Carroll ei bod yn bwysig bod y Cyngor yn deall yn 
union yr hyn a oedd yn cadw pobl allan o’r gwaith a thynnodd sylw at bolisi 
Llywodraeth y DU ynglŷn â chael pobl yn ôl i'r gweithle. 
 
Wedi ystyried yr adroddiad, yr oedd wedi hynny  
 
ARGYMHELLWYD – Bod y Cabinet yn cael gwybod am argymhellion canlynol y 
Pwyllgor: 
 
(1) Bod canlyniadau’r adolygiad sy’n cael ei gynnal gan Dîm Partner Busnes AD y 

Cyngor (sy’n cynnwys y Tîm Iechyd a Lles) yn cael eu hadrodd i’r Pwyllgor 
ymhen chwe mis; 

(2)  Bod adroddiad diweddaru ynghylch effeithiolrwydd Gwasanaeth Iechyd 
Westfield yn cael ei ddarparu i'r Pwyllgor ymhen chwe mis; 

(3)  Bod diweddariadau pellach yn cael eu darparu i’r Pwyllgor ynghylch yr 
opsiynau i alinio’r disgrifyddion ar gyfer adrodd am salwch â disgrifyddion y 
GIG a gofyn i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru gefnogi darn o waith sy’n 
cael ei wneud o ran dull gweithredu cyson ar draws pawb. Awdurdodau Lleol 
yng Nghymru. 

(4)  Bod data ystadegol a gwybodaeth sy'n gysylltiedig ag oedran yn ymwneud ag 
absenoldeb cyhyrysgerbydol yn cael eu manylu mewn adroddiad pellach i'r 
Pwyllgor a chynnwys costau ar gyfer darpariaeth ffisio gan y Cyngor lle gallai 
hynny gael ei ystyried yn briodol. 

 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gyda golwg ar gynnwys yr adroddiad, trafodaethau yn y cyfarfod ac i'w hystyried 
ymhellach gan y Pwyllgor. 
 
 
 MONITRO REFENIW CHWARTER 2 2024/25 (CAC) – 
 
O ran cyhoeddiadau diweddar mewn perthynas â setliad cyllideb Llywodraeth 
Cymru, roedd gwaith pellach yn cael ei wneud mewn perthynas â chynigion 
cyllidebol, fodd bynnag, roedd yr adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Pwyllgor 
Craffu ar gyfer nodi cyllideb refeniw 2024/25.  Dywedodd y Pennaeth Cyllid / 
Swyddog Adran 151 fod llawer iawn o bwysau yn ystod y flwyddyn ar draws 
gwasanaethau gan gynnwys ysgolion, Anghenion Dysgu Ychwanegol a 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn y Gwasanaethau Oedolion a Phlant.  Roedd 
pwysau eraill yn cynnwys arwynebu priffyrdd, grymoedd y farchnad ar gyfer gyrwyr 
cerbydau nwyddau trwm a rhywfaint o oedi ar weithredu arbedion ar draws 2023/24 
a 2024/25.  Yng nghyd-destun y pwysau hyn, byddai angen tynnu arian ychwanegol 
o gronfeydd wrth gefn gwasanaethau yn ystod y flwyddyn yn ychwanegol at y £1m a 
oedd wedi'i neilltuo fel rhan o gyllideb 2024/25 ar gyfer risg gyllidebol.  Roedd y tabl 
ym mharagraff 2.6 yr adroddiad yn manylu ar y gyllideb wreiddiol ac yn adlewyrchu 
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unrhyw drosglwyddiadau y gofynnwyd amdanynt.  Roedd adroddiad monitro atodol i 
gael ei gyhoeddi ar gyfer cyfarfod nesaf y Cabinet y byddai'r Aelodau'n gallu ei weld 
ar ôl i’r agenda gael ei chyhoeddi. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Franks, wrth sôn am yr adroddiad, ei fod yn adroddiad 
manwl ond bod ganddo bryderon ynghylch y defnydd heb ei gynllunio o gronfeydd 
wrth gefn ac yn ei farn ef dylai'r Cabinet fod wedi bod yn ymwybodol o'r rhain beth 
amser yn ôl.  Roedd yn pryderu am yr ymarfer ymgynghori pan oedd y ffigurau yn 
gwbl allan o drefn yn ei farn ef a gofynnodd am i gyllidebau realistig gael eu cyflwyno 
yn y dyfodol.  Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth nad oedd y pwysau ar y gyllideb, 
yn enwedig o ran y Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi lleddfu cymaint ag oedd 
wedi’i ddisgwyl gyda rhywfaint o ddarpariaeth yn eithriadol o ddrud ac roedd yn rhaid 
i'r Gyfarwyddiaeth ddibynnu ar ddarparwyr allanol.   
 
O ran y rhaglen arbedion nodwyd mai dim ond 70% o'r rhaglen a oedd wedi’i 
chyflawni ond bod y Cyngor yn adolygu'r rhaglen yn rheolaidd.  Mewn ymateb i 
ymholiad ynglŷn â'r cynigion ar gyfer Swyddfa'r Dociau roedd hyn wedi bod yn 
ddibynnol ar y Cais Ffyniant Bro ac roedd y Cyngor wedi derbyn gwybodaeth yn 
ddiweddar y byddai cyllid ar gael yn y Flwyddyn Newydd. 
 
Mynegodd y Cynghorydd Dr. Johnson bryderon mewn perthynas â'r 37 ysgol a oedd 
â chyllideb ddiffyg gan boeni am yr effaith ar ysgolion o ystyried natur ddatganoledig 
y ffordd yr oedd cyllidebau’n cael eu rheoli.  Roedd yn ymwybodol bod pwysau Gofal 
Cymdeithasol a Landlordiaid Corfforaethol wedi bod o gwmpas ers peth amser a bod 
nifer y bobl hŷn yn y Fro yn cynyddu ac y byddai'n parhau i gynyddu.  Gofynnodd a 
fyddai'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau 
yn fodlon dod i'r Pwyllgor Craffu i siarad am eu heriau, yn enwedig y Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymdeithasol o ran dyfnder y manylion mewn perthynas â'r materion 
a oedd yn effeithio ar y Gwasanaethau Cymdeithasol.  Dywedodd y Pennaeth 
Gwasanaeth ei fod yn gwerthfawrogi pryderon yr Aelod, gan gydnabod ei fod yn 
rhwystredig, ond dywedodd fod nifer o ffactorau wedi effeithio ar y cyllidebau.  O ran 
y Gwasanaethau Cymdeithasol roedd data da yn dod drwodd ond yr her oedd ceisio 
deall y niferoedd a fyddai angen gofal ac yn enwedig y rhai ag anghenion cymhleth.   
 
Roedd y Cadeirydd, gan fod yn ymwybodol y gallai'r Pwyllgor fod yn tresmasu ar 
gylch gorchwyl Pwyllgorau Craffu eraill, yn hapus i ofyn am i'r Pwyllgor gael 
adroddiad mewn perthynas â chyllideb y Gwasanaethau Cymdeithasol a'r effaith a'r 
data a oedd ar gael i ddeall y materion. Wrth gyfeirio hefyd at y broses gaffael, 
awgrymodd y Cadeirydd y dylid gosod targedau arbedion ar gyfer unrhyw gontractau 
yn y dyfodol a bod y Cyngor yn ystyried amlinellu mewn unrhyw broses dendro neu 
aildendro y gyllideb a oedd ar gael er mwyn i'r sefydliadau a oedd yn bwriadu tendro 
ddeall pa gyllideb yr oedd y Cyngor yn gweithio ynddi.   
 
Ar ôl ystyried yr adroddiad yn llawn, fe'i gwnaed wedyn  
 
ARGYMHELLWYD –  
 
(1) Nodi'r sefyllfa o ran Cyllideb Refeniw 2024/25 yr Awdurdod. 
 
(2) Y dylid nodi Cyllideb Ddiwygiedig 2024/25 fel rhan o'r adroddiad. 
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(3) Bod adroddiad diweddaru ynghylch y gwaith sy'n cael ei wneud gan Grŵp 
Tasg a Gorffen yr Adran Addysg ynghylch caffael, costau gwaith asiantaeth a 
chymorth ariannol ar gyfer darpariaeth ADY yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Craffu. 
 
(4)  Gofyn i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ddarparu mwy o fanylion 
ynghylch costau gofal cymdeithasol ac unrhyw feincnodi gofal cymdeithasol sydd ar 
gael i'r Pwyllgor ei ystyried. 
 
(5)  Y dylid argymell bod y Cabinet yn ystyried gosod targedau arbedion ar gyfer 
ymarferion caffael. 
 
(6)  Y dylid argymell i'r Cabinet ystyried y dylid rhannu'r uchafswm cyllideb sydd 
gan y Cyngor ar gyfer ymarfer caffael gyda chynigwyr, gan ei gwneud yn glir yn y 
Gwahoddiad i Dendro na ellir mynd y tu hwnt i uchafswm y gyllideb. 
 
Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1&2) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
(3&4) Er mwyn hysbysu'r Pwyllgor er mwyn iddynt allu ystyried awgrymiadau 
pellach yn ôl yr angen. 
 
(5&6) Cynorthwyo'r broses gosod cyllideb a gosod targedau arbedion ar gyfer 
contractau.   
 
 
 MONITRO CYFALAF AR GYFER Y CYFNOD 1 EBRILL I 30 MEDI 2024 
(CAC) – 
 
Rhoddodd yr adroddiad y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Rhaglen Gyfalaf ar 
gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2024.   Dangoswyd y manylion ar gyfer pob 
cynllun yn Atodiad 1 yr adroddiad.    Rhoddodd Atodiad 2 yr adroddiad grynodeb o 
sefyllfa'r Rhaglen Gyfalaf fesul Cyfarwyddiaeth a nododd yr adroddiad hefyd unrhyw 
newidiadau y gofynnwyd amdanynt i Raglen Gyfalaf 2024/25 a Rhaglenni Cyfalaf y 
dyfodol.  Nodwyd bod llawer o feysydd yn parhau i brofi cynnydd yn y costau’n 
gysylltiedig â chyflawni cynlluniau ac roedd tendrau'n cael eu derbyn a oedd dros y 
cyllidebau a ddyrannwyd ar hyn o bryd, ac roedd swyddogion yn adrodd yr angen i 
aildrafod tendrau a gyflwynwyd.  Byddai cynlluniau'n cael eu monitro'n agos dros y 
misoedd nesaf wrth gwrs a rhagwelwyd y byddai gofyn am geisiadau llithriad mewn 
adroddiadau yn y dyfodol.   
 
Gofynnodd y Cynghorydd Goodjohn am y rhesymau dros yr oedi mewn perthynas â'r 
gwaith a gynigiwyd ar gyfer Sant Richard Gwyn a dywedodd y Pennaeth 
Gwasanaeth y byddai'n cael y wybodaeth fanwl ac yn rhoi gwybod i’r Aelodau yn 
unol â hynny. 
 
O ystyried y fframwaith caffael a'i ddiben craidd, gofynnodd y Cynghorydd Dr. 
Johnson hefyd am yr oedi o ran datblygu ysgolion a'r rhesymeg dros hyn.  
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod nifer sylweddol o gynlluniau mawr a phe bai 
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rhai'n gorfod cael eu haildrefnu byddai effaith sylweddol ar ddatblygiad y cynlluniau.  
Dywedodd y byddai'n ymchwilio i'r mater o ran Sant Richard Gwyn a'r fframwaith 
caffael newydd ac yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor yn unol â hynny.   
 
Yn dilyn ymholiad gan y Cynghorydd Drake ynglŷn â diogelwch safle Sant Richard 
Gwyn, dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth y byddai'n cael y wybodaeth ac yn rhoi 
gwybod i’r Aelodau yn unol â hynny.   
 
Dywedwyd wrth y Cadeirydd a ofynnodd am y dull gweithredu a ddefnyddiwyd o ran 
costau posibl a chynnydd mewn costau fod y tîm eiddo wedi gwneud cryn dipyn o 
waith yn ystod y gwyliau ysgol gan weithio gydag ymgynghorwyr cost er mwyn cael 
syniad da o'r goblygiadau a'r costau.  
 
Gyda golwg ar yr adroddiad a thrafodaethau yn y cyfarfod, fe gafwyd wedyn  
 
ARGYMHELLWYD –  
 
(1) Y dylid nodi'r cynnydd a wnaed ar gyflawni Rhaglen Gyfalaf 2024/25 o fewn 
cylch gorchwyl y Pwyllgor fel y'i cynhwysir yn Atodiad 1 i'r adroddiad. 
 
(2) Nodi'r defnydd o Awdurdod Dirprwyedig o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor, fel 
y nodir yn yr adroddiad. 
 
(3) Nodi'r defnydd o Bwerau Argyfwng o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor, fel y 
manylir arno yn Atodiad 1 i'r adroddiad. 
 
(4) Y dylid nodi'r newidiadau i Raglen Gyfalaf 2024/25 a Rhaglen Gyfalaf y 
blynyddoedd i ddod o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor, fel y nodir yn yr adroddiad. 
 
(5) Bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Craffu ynghylch pam 
fod y fframwaith caffael newydd wedi gohirio'r cynllun yn St. Richard Gwyn. 
 
Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1-4) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
(5) Er mwyn i'r Pwyllgor ddeall pam fod yr oedi wedi digwydd ac effaith yr oedi. 
 
 
 CYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOLIG 2025/26 I 2029/30 ADNEWYDDU 
A DIWEDDARU (CYF) –  
 
Roedd y Cabinet wedi cyfeirio'r adroddiad at bob Pwyllgor Craffu i'w ystyried er 
mwyn adolygu'r gwaith o liniaru'r pwysau cost.   Wrth gyflwyno'r adroddiad, 
dywedodd y Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151 fod Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig y Cyngor yn bodoli er mwyn sicrhau bod adnoddau'n cyd-fynd â’r gwaith o 
gyflawni Cynllun Corfforaethol y Cyngor a oedd yn cael ei ddiwygio ar hyn o bryd ar 
gyfer 2025 – 2030 ac yn destun ymgynghoriad.  Roedd y Cynllun Corfforaethol yn 
nodi'r hyn yr oedd y Cyngor yn ceisio ei gyflawni erbyn 2030 a Rhaglen Ail-lunio'r 
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Cyngor oedd y modd yr oedd angen i'r Cyngor drawsnewid i gyflawni'r Cynllun yng 
nghyd-destun y Cynllun Ariannol Tymor Canolig.   
 
Dywedodd y Pennaeth Cyllid fod rhai cyhoeddiadau ariannol wedi bod yn yr 
wythnosau blaenorol ac roedd yr Adran yn gweithio drwy'r ffigyrau a dderbyniwyd.  
Roedd ychydig yn fwy cymhleth nag mewn blynyddoedd blaenorol gan fod y setliad 
yn cyfeirio at ddau gam – trosglwyddiadau grant a setliad 2025/26.  Roedd y Fro 
wedi derbyn cynnydd o 3.4% gyda’r holl gynghorau yng Nghymru yn derbyn ystod o 
gynyddiadau canrannol.  
 
Gofynnodd y Cynghorydd Carroll beth fyddai'r cynnydd mewn cyfraniadau Yswiriant 
Gwladol cyflogwyr yn ei olygu i'r Awdurdod ac ymatebodd y Pennaeth Gwasanaeth 
gan ddweud nad oedd yr effaith yn hysbys ar hyn o bryd, a dywedwyd wrth y 
Pwyllgor fod Trysorlys y DU wedi dweud na fyddai’n cadarnhau unrhyw beth tan fis 
Ebrill / mis Mai 2025.  Dywedodd fod hyn yn bryder i'r Cyngor ond roedd yn faes na 
ellid ei ddatrys ar ei ben ei hun.   
 
Yn dilyn ymholiad ynghylch a oedd unrhyw fodelu wedi'i wneud o ran effaith, 
dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod modelu yn cael ei wneud ar hyn o bryd 
gyda'r nod o gael ei gwblhau i'w gyflwyno i'r Cabinet a Phwyllgorau ym mis Ionawr 
2025. 
 
O ystyried yr angen am gymorth Crwner ychwanegol bob blwyddyn, gofynnodd y 
Cynghorydd Dr. Johnson am y manylion ar gyfer hyn a dywedodd y Pennaeth 
Gwasanaeth fod costau'r Crwner wedi mynd y tu hwnt i'r gyfradd chwyddiant bob 
blwyddyn a bod hyn yn fater nad oedd gan y Cyngor unrhyw reolaeth drosto.  Yn 
dilyn ymholiad ynghylch a oedd y ffigwr o £7.3m yn gywir, dywedodd y Pennaeth 
Gwasanaeth nad oedd modd amlinellu manylion y setliad yn yr adroddiad ond y 
byddent yn cael eu cyflwyno yn adroddiad mis Ionawr, er y gallai ddweud bod y 
ffigwr o £7.3m yn wir yn gywir. 
 
Gan nad oedd unrhyw ymholiadau pellach, yr oedd  
 
ARGYMHELLWYD – Y dylid nodi'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig a'r gwaith a 
wnaed i liniaru'r pwysau costau. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gan ystyried cynnwys y geirda, yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
 CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW TAI CYCHWYNNOL (CRT) CYLLIDEB 
DDIWYGIEDIG 2024/25 A CHYNIGION 2025/26 (CYF) – 
 
Roedd y Cabinet wedi cyfeirio'r adroddiad at y Pwyllgor Craffu Cartrefi a 
Chymunedau Diogel i'w ystyried, gyda'r awgrym y dylid anfon unrhyw argymhellion 
o'r Pwyllgor hwnnw ymlaen i'r Pwyllgor Craffu Adnoddau a Pherfformiad 
Corfforaethol fel y Pwyllgor Craffu arweiniol.  Roedd y Pwyllgor Craffu Cartrefi a 
Chymunedau Diogel wedi cyfarfod ac ystyried yr adroddiad a gyfeiriwyd yn 
ddiweddar ond nid oedd wedi gwneud unrhyw argymhellion i'r Pwyllgor Craffu 
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Adnoddau a Pherfformiad Corfforaethol eu hystyried.  Wrth gyflwyno'r adroddiad, 
tynnodd y Pennaeth Gwasanaeth sylw yn y lle cyntaf at Dabl 4 ar dudalen 7 yr 
adroddiad gan ddweud y dylai'r blynyddoedd fod wedi darllen "cyllideb wreiddiol 
2024/25" a "chyllideb ddiwygiedig 2024/25".   
 
Amlinellodd yr adroddiad fod cyllideb ddiwygiedig 2024/25 wedi cynyddu o warged o 
£77k i £667k a fyddai'n gweld cyfraniad i gronfeydd wrth gefn y Cyfrif Refeniw Tai 
(CRT). Nododd yr adroddiad hefyd y gyllideb ddiwygiedig ar gyfer 2024/25 gyda 
chynigion cychwynnol ar gyfer cyllideb 2025/26.   
 
O ran atgyweiriadau tai, gofynnodd y Cynghorydd Dr. Johnson a oedd y Cyngor yn 
helpu mwy o bobl neu'n gwneud mwy o waith a gofynnodd am esboniad o’r hyn yn 
union oedd y Cyfrif Refeniw Gwariant Cyfalaf (CRGW) a sut roedd yn gweithio.  O 
ran atgyweiriadau, dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod hyn yn gymysgedd, 
roedd rhywfaint o gynnydd mewn costau a symiau ac roedd yr Adran yn gweithio ar 
y taliadau cyllid cyfalaf, strategaeth y trysorlys caffael a'r CRT gydag ymgais i gael yr 
holl feysydd hyn yn gweithio’n dda gyda’i gilydd.  Roedd y CRGW yn ymwneud â 
gwariant cyfalaf a gyllidwyd o refeniw y bu'n rhaid rhoi cyfrif amdano drwy'r Rhaglen 
Gyfalaf.  Er enghraifft, wrth gyfeirio at waith atgyweirio a chynnal a chadw, dywedodd 
y Pennaeth Gwasanaeth mai refeniw fyddai ffenestr wedi’i thorri a chyfalaf fyddai 
ffenestr newydd.   
 
O ystyried Tabl 2 ym mharagraff 2.5 yr adroddiad, gofynnodd y Cadeirydd wrth 
gyfeirio at y cyllid mewn perthynas â gwerthiannau tir / derbyniadau cyfalaf, am fwy o 
fanylion am yr hyn oedd y tir a gofynnodd am i’r wybodaeth gael ei hanfon dros e-
bost at holl Aelodau'r Pwyllgor.   
 
Yr oedd wedi hyny  
 
ARGYMHELLWYD – Y dylid nodi cyllideb ddiwygiedig y Cyfrif Refeniw Tai 
Cychwynnol (CRT) ar gyfer 2024/25 a chynigion 25/26. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Wedi ystyried yr adroddiad ac wrth nodi nad oedd unrhyw argymhellion wedi'u 
cyfeirio i'r Pwyllgor i'w hystyried gan y Pwyllgor Craffu - Cartrefi a Chymunedau 
Diogel. 
 
 
 ADRODDIAD MONITRO CYNLLUN CYFLAWNI BLYNYDDOL: 
PERFFORMIAD CHWARTER 2 2024/25 (CAC) –  

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol fod yr adroddiad yn cyflwyno 
cynnydd yn Chwarter 2, 1 Ebrill i 30 Medi, 2024, tuag at gyflawni ymrwymiadau 
Cynllun Cyflawni Blynyddol 2024/25 y Cyngor yn unol ag Amcanion Llesiant ei 
Gynllun Corfforaethol.  Roedd ciplun perfformiad Chwarter 2 ar gyfer Cynllun 
Cyflawni Blynyddol cyfredol 2024/25 wedi’i nodi yn Atodiad A i’r adroddiad gyda 
sleidiau 2-7 o’r cyflwyniad yn rhoi crynodeb o berfformiad y Cynllun Cyflawni 
Blynyddol yn Chwarter 2, a sleidiau 8-14 yn darparu Trosolwg penodol i'r pwyllgor o 
gynnydd yn erbyn blaenoriaethau'r Cynllun Cyflawni Blynyddol sy'n cyd-fynd â 
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chylch gorchwyl y Pwyllgor Craffu. Nodwyd bod y Cynllun Corfforaethol yn 
gyffredinol yn cael ei adrodd fel statws Gwyrdd gyda dim ond 6 cham gweithredu yn 
cael eu nodi gyda statws Coch. Yn dilyn argymhelliad blaenorol gan y Pwyllgor 
Craffu roedd yr adroddiad bellach hefyd yn rhestru'r eithriadau. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd Dr. Johnson pam fod y mater carthion ym Marcroes yn 
parhau oherwydd dywedodd ei fod wedi bod yn mynd rhagddo ers nifer o flynyddoedd. 
Dywedodd y Cyfarwyddwr y byddai'n ymchwilio i'r mater ac yn darparu'r wybodaeth i 
Aelodau'r Pwyllgor drwy e-bost. 
 
Gan nad oedd unrhyw ymholiadau pellach ar yr adroddiad, roedd wedi hynny  
 
ARGYMHELLWYD –  
 
(1)  Nodi canlyniadau perfformiad Chwarter 2 a'r cynnydd tuag at gyflawni 
ymrwymiadau Cynllun Cyflawni Blynyddol 2024/25 sy'n cyd-fynd ag Amcanion 
Llesiant Cynllun Corfforaethol y Cyngor o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor. 
 
(2)  Y dylid nodi'r camau adferol sydd i'w cymryd i fynd i'r afael â meysydd o 
danberfformio ac i fynd i'r afael â'r heriau allweddol a nodwyd o fewn cylch gorchwyl 
y Pwyllgor. 
 
Rheswm dros yr argymhellion 
 
(1&2) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
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